

NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH

- Công bố khung chương trình làm việc EEF-2019

- Triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ diễn ra tại Vladivostok vào 3-8/9

- Gazprom thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên đảo Russky để triển khai các dự án tại thềm lục địa



TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

30/7/2019, Regnum

Phiên họp lưu động của Diễn đàn kinh tế phương Đông diễn ra tại Yakutia

Tham dự phiên họp có đại diện các bộ ngành Liên bang, các địa phương vùng Viễn Đông, cộng đồng doanh nghiệp, cũng như các tổ chức tài chính và tư vấn quốc tế. Các đại biểu đã thảo luận về khả năng các ngân hàng phát triển cho các địa phương vùng Viễn Đông vay vốn, triển vọng thực hiện các dự án đầu tư với sự tham gia của các tổ chức tài chính quốc tế.

Sự kiện trung tâm của phiên họp lưu động là phiên thảo luận với chủ đề “Đóng góp của các tổ chức tài chính quốc tế trong phát triển vùng Viễn Đông Nga”.

<https://regnum.ru/news/economy/2675979.html>

26/7/2019, RIA “Novosti”

Triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ được tổ chức trong khuôn khổ EEF

Tại triển lãm sẽ giới thiệu về những nét đặc trưng độc đáo, tiềm lực kinh tế, tiềm năng du lịch và truyền thống văn hóa của 11 địa phương vùng Viễn Đông. Tất cả các địa phương tham gia triển lãm cũng sẽ giới thiệu với khách thăm quan về những dự án đầu tư đã và đang triển khai, cũng như những dự án tiềm năng. Trong năm nay, triển lãm “Đường phố Viễn Đông” sẽ lần đầu tiên chào đón sự tham gia của Cộng hòa Buryatia và vùng Ngoại Baikal – những địa phương mới được sáp nhập vào Vùng Liên bang Viễn Đông năm 2018 theo sắc lệnh của Tổng thống Liên bang Nga.

Từ ngày 3/9 đến 6/9 triển lãm sẽ mở cửa phục vụ khách mời và đại biểu tham dự EEF; ngày 7/9 dự kiến là ngày xã hội: triển lãm phục vụ các gia đình đông con, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức thanh niên; sang ngày 8/9 triển lãm mở cửa phục vụ mọi người có nhu cầu.

<https://ria.ru/20190726/1556895597.html>

25/7/2019, TASS

Không gian “Xã hội khỏe mạnh” sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Diễn đàn kinh tế phương Đông

Theo đó, “Xã hội khỏe mạnh” sẽ trở thành địa điểm thu hút các đại diện cộng đồng y tế và khoa học tại Diễn đàn.

Các phiên thảo luận liên quan đến lĩnh vực y tế của Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ đề cập đến những chủ đề như đặc điểm của trợ giúp y tế tại các vùng sâu, vùng xa; ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế; an ninh sinh học; cũng như các chương trình y tế xã hội tại Viễn Đông.

<https://tass.ru/novosti-partnerov/6700504>

16/7/2019, RIA «Novosti», TASS, «Komsomolskaya Pravda», Forbes, «Vesti.ru», «Rossyiskaya Gazeta», «Izvestia», Lenta.ru

Công bố khung chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019

Chương trình làm việc của Diễn đàn kinh tế phương Đông 2019 sẽ bao gồm các khối chủ đề về đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống tại Viễn Đông, cải thiện điều kiện kinh doanh và hợp tác tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Ngoài ra, trong chương trình làm việc còn có các phiên đối thoại kinh doanh “Nga – Trung Quốc”, “Nga – Nhật Bản”, “Nga – Ấn Độ”, “Nga – ASEAN” và “Nga – Hàn Quốc”. Bên lề EEF cũng sẽ diễn ra Diễn đàn truyền thông Nga – Trung Quốc, phiên họp của Ủy ban cấp cao liên Chính phủ Nga – Singapore, hội thảo “Không gian kinh tế chung từ Thái Bình Dương tới Đại Tây Dương”.

8/7/2019, RT

Công tác chuẩn bị cho Thủ tướng Ấn Độ tham dự EEF được thảo luận tại Moskva

Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga A.Kobyakov và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại liên bang Nga V.Varma đã thảo luận về tiến trình chuẩn bị cho việc đoàn đại biểu Ấn Độ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ V. Theo lời Đại sứ Varma, “đoàn đại biểu Ấn Độ do Thủ tướng N.Modi đứng đầu sẽ tham dự các sự kiện của Diễn đàn năm nay”.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Diễn đàn, dự kiến sẽ có phiên đối thoại kinh doanh “Nga – Ấn Độ” với sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu hai nước. Ngoài ra, để quảng bá về tiềm năng kinh tế, công nghiệp, du lịch và văn hóa của đất nước, dự kiến sẽ có một gian trưng bày của Ấn Độ tại EEF.

<https://russian.rt.com/world/news/648252-forum-rossiya-indiya>

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

19/7/2019, Forbes

Nhận mở khai thác tại Bắc Cực và Viễn Đông đã trở nên đơn giản hơn

Việc cấp các lô đất theo đơn đăng ký nhằm mục đích nghiên cứu địa chất dựa trên điều kiện rủi ro kinh doanh đã được mở rộng ra các khu vực dự báo có tài nguyên khoáng sản rắn loại P1 và P2 tại Viễn Đông và Bắc Cực.

Theo Thứ trưởng Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực A.Krutikov, “đây là một động lực tốt đối với đầu tư tư nhân vào thăm dò địa chất và thăm dò khai thác mỏ”. Theo dự báo, quy định mới sẽ bảo đảm tăng trưởng đầu tư tư nhân vào lĩnh vực trên ở mức 20-30%/năm.

<https://www.forbes.ru/forbes-agenda/vostochnyy-ekonomicheskij-forum-2019/380345-poluchit-mestorozhdeniya-v-arktike-i-na>

3/7/2019, TASS

Người dân Viễn Đông sẽ bắt đầu được vay thế chấp lãi suất 2% trước cuối năm nay

Kế hoạch ban hành cơ chế ưu đãi mới này đã được Bộ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông và Bắc Cực Alexander Kozlov tuyên bố. Các khoản vay ưu đãi lãi suất 2%/năm dùng để mua, sửa chữa và xây dựng nhà ở sẽ được cấp với thời hạn lên tới 20 năm và miễn phí ban đầu. Đã có 15 tỷ RUB từ ngân sách được dành riêng cho các khoản vay ưu đãi này.

<https://tass.ru/nedvizhimost/6624733>

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

26/7/2019, «Interfax»

Nhà đầu tư Trung Quốc khánh thành nhà máy chế biến gỗ mới tại Primorye

Nhà đầu tư của Cảng tự do Vladivostok - "Công ty chế biến gỗ Zhunda" đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất tấm OSB và gỗ dán tại Ussuriysk, vùng Primorye. Nhà máy có diện tích 7 nghìn mét vuông, gồm các dây chuyền sản xuất, sửa chữa, vận chuyển và kho hàng. Tổng giá trị dự án là 154,5 triệu RUB.

Nhà máy chế biến gỗ không chất thải tập trung vào thị trường trong nước và sẽ cung cấp sản phẩm cho người tiêu dùng Primorye và các địa phương khác thuộc Viễn Đông. Hằng năm, nhà máy dự kiến sản xuất 35 nghìn mét vuông tấm OSB, cốp pha và gỗ dán.

<http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=1050196>

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

4/7/2019, «Interfax»

Gazprom mở Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên đảo Russky để triển khai các dự án tại thềm lục địa

Trung tâm có nhiệm vụ điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học và chế tạo thử nghiệm liên quan đến khai thác ngầm hydrocarbon và khí tự nhiên hóa lỏng.

Cụ thể, trung tâm R&D của Gazprom sẽ tiến hành các nghiên cứu trong khuôn khổ các dự án xây dựng dây chuyền thứ 3 của nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng "Sakhalin-2", nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng tầm trung tại khu vực Vladivostok, cũng như nghiên cứu các mỏ dầu và khí Kirinsky và Nam Kirinsky.

Cần nhắc lại rằng, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ IV, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho các tập đoàn nhà nước mở các chi nhánh, đơn vị kỹ thuật trên đảo Russky.

<https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/3189>